

ชื่อเรื่อง	โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา Aromogang ของบริษัท C9 Design จำกัด กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย	นางสาวสุวลัญช์พร สีชมภู รหัสนิสิต 47711254 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ปรึกษา	อาจารย์วิสิฐ จันมา
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา Aromogang ของบริษัท C9 Design จำกัด นั้น มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเปลี่ยนกลุ่มตลาดเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด จากเดิมบริษัทจะทำการส่งออกเพียงอย่างเดียว มาสู่ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน ภายในประเทศ ทั้งยังเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์และผลิตภัณฑ์ ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เลือกทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับตุ๊กตา Aromogang จำนวน 6 ชิ้น การออกแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น ผลของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับตุ๊กตา Aromogang ของบริษัท C9 Design จำกัด นั้นเน้นแนวความคิด "We can be friend" สำหรับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มต้นทำงาน และกลุ่มตลาดภายในประเทศไทย ผลงานที่ออกแบบขึ้น ตอบปัญหาของสมมุติฐานการศึกษาวิจัยเบื้องต้น ในเรื่องการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นำเสนอข้อมูลตราสัญลักษณ์ และข้อมูลของบริษัท อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแตกต่างจากสินค้าอื่นในท้องตลาดที่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันได้ ผลงานการศึกษาวิจัย และผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาการออกแบบกราฟิก และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะประโยชน์ แก่ผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยสืบต่อไป

ประกาศคุณูปการ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาและเอาใจใส่อย่างดียิ่งจาก อาจารย์วิสิษฐ จันมา อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนให้ข้อคิด และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ที่มีอบความรัก ความห่วงใย ความเข้าใจ และกำลังใจ มอบแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิต ตลอดจนคอยสนับสนุนทุกอย่างเสมอมา

ขอกราบของพระคุณอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้สั่งสอน มอบความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาด้วยความเอาใจใส่ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยจนนำมาซึ่งความสำเร็จ

ขอขอบพระคุณพี่ๆ ฝ่ายการตลาดบริษัท C9 Design จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลและให้ความร่วมมือในด้านผลิตภัณฑ์ด้วยความเต็มใจ

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการดำเนินงานวิจัย ขอขอบคุณที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดมา

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีแก่งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแต่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

สุวลัญช์พร สีชมภู